

**บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ**

ผู้มาประชุม ๑๓ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	<b>ผู้มาประชุม</b>		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	รองประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๓	นายจ้านง วรรณราช	เลขานุการสภา อบต. ปากอ่ดำ	จ้านง วรรณราช
๔	นายจันท์ อินธิยศ	สมาชิกสภา อบต. ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	จันท์ อินธิยศ
๕	นางอรนงค์ แสนใส	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	อรนงค์ แสนใส
๖	นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๒	เสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
๗	นายชัชวาลย์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ชัชวาลย์ แสงคำมา
๘	นางติ่ม ธรรมขันทา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ติ่ม ธรรมขันทา
๙	นายสฤติย์ เสียงแขก	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	สฤติย์ เสียงแขก
๑๐	นายจำรอง โนปั่น	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	จำรอง โนปั่น
๑๑	นายบุญทรง บุญคำป็น	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	บุญทรง บุญคำป็น
๑๒	นายสมบัติ รัตเร็ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	สมบัติ รัตเร็ว
๑๓	นางพรศรี คำฟู	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑๑	พรศรี คำฟู

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุทัศน์ ศรีจันทร์	นายก อบต.ปากอดำ	สุทัศน์ ศรีจันทร์
๒	นายนันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง	รองนายก อบต.ปากอดำ	นันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง
๓	นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์	รองนายก อบต.ปากอดำ	อินจันทร์ สมสวัสดิ์
๔	นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ปากอดำ	สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๕	นางจิตาภรณ์ สงคำ	หัวหน้านักปลัด	จิตาภรณ์ สงคำ
๖	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๗	นายชัชพงศ์ มหายศนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัชพงศ์ มหายศนันท์
๘	นายวิชชาวุธ รักพุทธคุณ	นักวิเคราะห์	วิชชาวุธ รักพุทธคุณ
๙	นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	พยอม ปัญญาทิพย์

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่ ผู้ช่วยเลขานุการสภา อบต.ปากอดำ

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอดำก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสารทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอนนี้อยู่ที่ครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอดำ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอดำ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ กระผมนายसानิตย์ ศรีจุมปา ขอทำการเปิดประชุมในวันนี้ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดิ์ทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ได้มีการนัดหมายประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากอดำ ก็จะมีเรื่องที่ทำให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ประชุมทราบมีอยู่ ๒-๓ วาระด้วยกัน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชน ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภาฯ - พอดีได้รับหนังสือจากทางเลขาฯ สภาฯ ท่านปลัดจ่านง วรรณราช ซึ่งวันนี้ติดภารกิจมีความจำเป็นที่จะต้องลา ก็เนื่องจากมีหนังสือจากทาง ก.ก.ต. จังหวัดเชียงรายได้มีการจัดทำหนังสือมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปเป็นวิทยากรการเลือกตั้ง น่าจะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง สจ. ใหม่ของอำเภอแม่ลาว จำนวน ๒ หน่วยเลือกตั้ง ทางท่านปลัดจึงได้ยื่นหนังสือลาในเมื่อเลขานุการสภาฯ ได้ยื่น

หนังสือลามา ดังนั้นทางสภาฯ ต้องทำการคัดเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวในวันนี้ ตามระเบียบ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๘ ในการประชุมสภาท้องถิ่น ครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ” ดังนั้นก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนจะมีการดำเนินการในวาระต่อไป ให้ทางสภาฯ ได้มีการเสนอตามระเบียบที่ได้แจ้งให้กับที่ประชุมทราบ เพื่อแต่งตั้ง เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ก็จะมีผู้เสนอ ๑ ท่าน และผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ถ้า มีการเสนอก็ตั้งมีการยกมือ ตรงนี้ก็คงจะให้ทางสภาฯ ได้มีการนำเสนอ ทาง ข้าราชการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ในการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ถ้า เป็นไปตามนี้ก็ขอเชิญนำเสนอรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ต่อไป

ส.อบต.หมู่ที่ ๔.

ส.อบต.หมู่ที่ ๖.

ส.อบต.หมู่ที่ ๑.

ประธานสภาฯ

- กระผมนายจำรอง โนป็น ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว

- กระผมนายสมบัติ รัตเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง

- ดิฉันนางอรนงค์ แสนใส ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง

- มีทางท่าน ส.อบต.จำรอง โนป็น เป็นผู้เสนอท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว เป็น เลขานุการ สภาฯ ชั่วคราว โดยมีผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. นายสมบัติ รัตเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ ๖

๒. นางอรนงค์ แสนใส ส.อบต.หมู่ที่ ๑

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ถือว่ามีผู้นำเสนอเพียงท่านเดียว ก็จะให้ทาง เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว คือ ท่าน ส.อบต. บุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้ดำเนินการเป็น เลขานุการสภาฯ ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑.๑

#### ๑.๑ แนะนำพนักงานใหม่

ประธานสภาฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานสภาฯ

ผอ.กองช่าง

- ทาง อบต.ป่าก่อดำได้มีการย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่ขอเชิญได้แนะนำตัว

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉันนางฐิตาพร สงคำ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ย้ายมาจาก อบต.หนอง ป่าก่อ อำเภอดอยหลวง ย้ายมาเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัว ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วย

- ขอเชิญท่านต่อไปได้แนะนำตัว

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายชัชพงศ์ มหายศนันท์ ผอ.กองช่าง ย้ายมาจาก อบต.ริมโขง อำเภอเชียงของ ก็ได้มีการร่วมงานมาสักพักหนึ่งแล้ว ได้มีการออกพื้นที่และได้เข้ามา ในช่วงปีใหม่ ส่วนตัวกระผมเองได้มีการทำงานในส่วนของกองช่าง และกระผมเอง ได้ทำงานมาหลาย อบต. แล้ว สิ่งที่ดีที่สุดคือการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานได้มี ความก้าวหน้า ก็ต้องมีการดำเนินการเชิงรุก เพราะฉะนั้นหากมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง

งานมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับงบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ เพื่อนำเสนอกับทางผู้บริหารเป็นไปตามลำดับขั้นตอนต่อไป กระทบมีการปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามที่ทางผู้บังคับบัญชาสั่งการ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กระทบก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย หลังจากที่ได้มีการประชุมแผนเสร็จก็คงจะมีการลงพื้นที่เกี่ยวกับโครงการที่ตกหล่น เพราะต้องดำเนินการจัดทำแผนอีก ๑ ปี ความชัดเจนของแผนที่จะนำมาบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติตอนนี้ก็ได้ประมาณ ๙๐ - ๑๐๐ % แล้วก็ต้องได้มีการดำเนินการร่วมกันต่อไป

ประธานสภาฯ

- ทางหัวหน้าสำนักปลัดและทางผู้อำนวยการกองช่างได้ย้ายมาปฏิบัติงาน อบต.ป่าก่อดำ ในการทำงานน่าจะมีผลดี ก็น่าจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและทางสภาฯ พี่น้องประชาชนก็คงจะได้พึ่งพาอาศัยทางข้าราชการด้วย ทางนักวิเคราะห์ได้มีการแนะนำตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางข้าราชการก็ได้ย้ายมาจำนวน ๒ ท่าน ก็ยินดีต้อนรับและยินดีที่ได้ทำงานร่วมกัน ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบ นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ก่อนที่จะมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กระทบอยากจะเรียนถามทางท่านประธานสภาฯ ว่าทางสมาชิกสภาฯ ไม่มาเข้าร่วมประชุมได้ลาหรือว่าขาดประชุม เพราะทางท่านประธานสภาฯ ไม่ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- พอดีที่ไม่มีหนังสือแจ้งการลามาเป็นหนังสือ ดังนั้น หากไม่มีหนังสือลาถือว่าขาดการประชุมในวันนี้ คือ นายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือลาเข้ามาถือว่าขาดการประชุมก็ขอแจ้งให้กับทางที่ประชุมทราบ

นายก อบต.

- เพราะว่าในส่วนของวาระจะต้องมีการขอความเห็นชอบจากทางสมาชิกด้วย เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันได้รับหนังสือจากทางจังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการรายงานว่าตอนนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาห้ามเผา ซึ่งมีการกำหนดโทษทั้งจำทั้งปรับ กระทบก็ได้มีการแจ้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วว่าให้มีการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์และร่วมมือไปยังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ เพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ ให้ทราบ เพราะหากเกิดการเผาป่าหรือพื้นที่ป่าสงวน หากฝ่าฝืนมีโทษค่อนข้างสูงดังนั้นในเขตพื้นที่ของ อบต.ป่าก่อดำ จะไม่เกิดปัญหา ถ้าหากมีการเผาในเขตพื้นที่ไหน คนแรกที่จะต้องรับผิดชอบคือ ทางนายก ปลัด กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่นั้น ๆ ต้องไปชี้แจงให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพราะถือว่าหนังสือสั่งการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทำไมไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้กับทางพี่น้องประชาชนทราบและปฏิบัติ และหากมีผู้เผาที่ต้องโทษ เพราะในปีที่ผ่านมาหลายพื้นที่ไม่ปฏิบัติตาม แต่ในเขตพื้นที่ของเราไม่เกิดเหตุการณ์แบบพื้นที่อื่น ก็อยากให้ทางสมาชิกสภาฯ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการตอนนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ได้มีการเริ่มดำเนินการแล้วแต่จะมีปัญหาในส่วนของการดำเนินงานงบประมาณ เกี่ยวกับงบประมาณจากส่วนกลางไม่ได้ทำการโอนงบประมาณ จะได้งบประมาณในส่วนของการงบประมาณรายจ่ายประจำซึ่งตอนนี้กำลังให้ในส่วนของผู้ได้บังคับบัญชา เกี่ยวกับรายจ่ายใดที่ไม่จำเป็นก็ขอให้

ชะลอไว้ก่อน เพราะจะเข้าสู่ฤดูแล้งอาจจะมีในส่วนของพายุก็ต้องมีการเตรียมการไว้ และในส่วนของโครงการก็ทยอยดำเนินการหากมีในส่วนของงบประมาณ กระผมก็จะดูในส่วนของทุกหมู่บ้านเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเกี่ยวพันกัน เกี่ยวกับมุมมองของทางหมู่บ้านด้วยตอนนี้ก็พยายามกระจายให้ลงครบทุกหมู่บ้านก่อน ในส่วนของหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ก็คงจะต้องรอดูในส่วนของงบที่เราใช้ลงทุนสำรองสะสม ในส่วนของการดำเนินการจะได้หรือไม่ก็ต้องดูอีกครั้ง ก็คงจะต้องรอทั้งสองหมู่บ้าน เพราะทั้งสองหมู่บ้านมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต และต้องดูในห้วงของการปฏิบัติหน้าที่ถ้าพอมีงบประมาณก็จะดำเนินการ ในส่วนของการเมื่อวานได้มีการประชุมกับทาง ผอ. คนใหม่ ของโรงเรียนผู้สูงอายุและได้รองประธานมา ๒ คน มีพอมงคล ปิดทะเล็ก และทางพ่อสาวิต แสนใส ที่ได้มาเป็นรองประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้อำนวยการจะเป็นเจ้าอาวาสวันทรายมูล มาเป็นผู้อำนวยการแทนเจ้าคณะตำบลปากอ่า ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการแต่งตั้งประธาน และจะมีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถ้าทางผู้สูงอายุ หรือนักเรียนผู้สูงอายุได้มีการสอบถามยังสมาชิกสภาฯ ก็ขอให้แจ้งหรือทำการประชาสัมพันธ์ว่าจะเปิดเรียนในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้ ก็อยากจะฝากเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด เราก็ยังไม่สามารถไว้วางใจให้ได้เพราะหนังสือสั่งการทางจังหวัดและทางอำเภอ ในส่วนของการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในตอนนี้ในเขตพื้นที่ของเราทางพี่น้อง อสม. ก็ยังคงตั้งจุดบริการคัดกรองตั้งตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่อ ๒ วันก่อนที่ผ่านมาจากเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำท้องที่ ทำความสะอาดในเขตพื้นที่ อบต. มีอยู่ ๓ จุด คือ ตลาดบ้านหนองบัว ตลาดบ้านท่าซี้เหล็ก และตลาดบ้านแม่แฝง ก็ได้มีการดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะสถานการณ์โรคมือเท้าปาก ตอนนี้ก็ไม่มีเด็กป่วยเพิ่มแล้ว เพราะได้มีการประกาศหยุดเรียนไปทั้งหมด ๓ วัน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้มีการทำความสะอาดทั้งของเล่นและบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ก็คงมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณท่านนายก มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเรียนเชิญข้าราชการมีเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจัดส่งสำเนา รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ มีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและดำเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีก็ขอ

อนุญาตขอความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง มติเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยแรกของปีถัดไป

ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยแรกของปีถัดไป ตรงนี้ก็ถือว่าผ่านมาหลายปีแล้วทุกท่านก็คงจะเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ทางท่านเลขานุการสภาฯ มีชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่

เลขานุการฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของข้าราชการ เพราะทางข้าราชการก็จะได้มีการนำเรียนชี้แจงว่าห้วงระยะเวลาไหนอยู่ในห้วงของการประชุมทางข้าราชการจะได้ทำการแนะนำมา

ประธานสภาฯ.

- ก็คงจะต้องมีการกำหนดเพื่อให้มีความสอดคล้องกับทางข้าราชการ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้มีการนำเรียน จากเดิมที่ได้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ตามที่ข้าราชการได้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญในห้วงของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน โดยมีกำหนดสมัยของทางข้าราชการตามกำหนดเดิม แต่ครั้งนี่จะมีการปรับเปลี่ยนจากเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนธันวาคม เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมมีความเหมาะสมหรือไม่ทางข้าราชการมีข้อเสนอแนะให้กับในที่ประชุมหรือไม่

รองปลัด

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานคือ ถ้าหากมีการกำหนดสมัยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถือว่าเร็วเกินไป มีปัญหาในการทำงานบางอย่าง เช่น การรายงานผลการดำเนินงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานของทางผู้บริหาร ซึ่งในระเบียบได้มีการกำหนดว่าภายในเดือนธันวาคม แต่เราได้มีการกำหนดในห้วงของเดือนพฤศจิกายน เพราะฉะนั้นไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารให้ทัน ในการกำหนดสมัยประชุมในห้วงของวันที่ ๑๖-๓๐ ธันวาคมถือว่ามีความเหมาะสม

ประธานสภาฯ

- เปลี่ยนจากเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนธันวาคม ในที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้มีการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ จะมีการนำเสนอที่สมัยก็ได้ไม่น้อยกว่า ๒ สมัย แต่ต้องไม่เกิน ๔ สมัย ถ้ามีการเสนอก็ต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน ขอเชิญเสนอ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอรนงค์ แสนใส ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ ๔ สมัย

สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- ประธานสภาฯ. - ขอผู้รับรอง
- ส.อบต.หมู่ที่ ๑ - นายจันทร์ อินธิยศ ขอรับรอง
- ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ - นางพรศรี คำฟู ขอรับรอง
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะนำเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ทางท่าน ส.อบต. อรณรงค์ แสนใสนำเสนอ ๔ สมัย

สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีการนำเสนอถ้ามีมติเห็นชอบ ขอมติยกมือ

- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยแรกของปีถัดไป(มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง มติเอกฉันท์)

### ๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

- ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ขอเชิญท่านนายกได้ทำการชี้แจง
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ สืบเนื่องจากในแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ บางหมู่บ้านได้ดำเนินการในส่วนของโครงการในแผน แต่ไม่มีในแผนรองรับโดยเฉพาะในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกทั้งมีการกิจกรรมเร่งด่วนในแผนด้วยว่าควรจะมีการบรรจุไว้ในแผน ดังนั้นก็ได้มอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ได้ออกประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบถามความต้องการและนำเสนอโครงการในระดับหมู่บ้าน ซึ่งก็ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กระผมก็คงจะมีการมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ดำเนินการนำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป ว่าแต่ละโครงการที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาว่ามีโครงการใดบ้าง ในส่วนของการดำเนินการที่ต้องขึ้นอยู่กับประมาณของเราด้วย ซึ่งที่ผ่านมาทุกท่านก็คงจะทราบโดยหลักในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทาง อบต.ปากอ่า ได้มีการตั้งรับงบประมาณไว้ ๓๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโดยส่วนใหญ่จะมีการกำหนดไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตามที่ตั้งไว้ในส่วนของการพัฒนาอยู่ที่ประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท บางส่วนโดยเฉพาะได้มีการจัดเก็บภาษีตามรัฐบาลมีการลดหย่อนหลาย ๆ อย่าง จากเดิมที่จะต้องมีการเสียภาษี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปรบลดภาษีเหลือ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีการจัดเก็บจริง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในส่วนของ

รายได้หรือการจัดเก็บภาษีหายไป ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ไม่ทราบว่าโครงสร้างพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านจะได้มีการดำเนินการตามที่ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อบัญญัติหรือไม่ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คงเกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพซึ่งที่ผ่านมากะผมดูแล้วว่าโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.ปากอ้อมดำ ในแผนจะเหลืออีกไม่เยอะ ซึ่งเหลือไม่กี่โครงการ ตอนนั้นมีโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำของหมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๙ เขตเทศบาล ตำบลปากอ้อมดำ เพราะตอนนี้ถนนยังดำเนินการก่อสร้างยังไม่สุดสาย แต่ก็คงจะมีการมอบหมายให้กับทางกองช่างเกี่ยวกับแนวเขตที่เหลือในเขตพื้นที่ของ อบต.ปากอ้อมดำ เหลือพื้นที่ก่อสร้างอีกกี่เมตร เพราะว่ามีเขตติดต่อกับของทางเทศบาลกับเขต อบต. หากเรามีการดำเนินการเกินเขตความรับผิดชอบก็ถือว่าผิดระเบียบ ในการก่อสร้าง ยังคงเหลือไม่ถึง ๕๐ เมตร แต่ถ้าหากแนวเขตเราถึงตรงไหนเราก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ถ้าเกินขอบเขตอำนาจของทาง อบต. หากมีผู้ร้องเรียนก็จะเกิดปัญหาทั้งในส่วนของการราชการ สมาชิกสภาฯ ในส่วนของผู้บริหาร ดังนั้นคงต้องมอบหมายให้ทางกองช่างสำรวจเกี่ยวกับแนวเขตให้เรียบร้อยก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ในส่วนของโครงการอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็มีอยู่หลาย ๆ โครงการโดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงประมาณในเดือนสิงหาคมในแต่ละปี และได้มีการดำเนินการปรับแผนอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าแผนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นแผนพัฒนา ๕ ปี ก็คือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะเหลืออีกเพียงปีเดียว หากมีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแผนพัฒนาอีก ๕ ปี ต่อไปข้างหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ก็อยากจะฝากทางสมาชิกสภาฯ และทางผู้นำหมู่บ้าน ให้ดูในส่วนของแผนด้วยเพราะแผนพัฒนาจะถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และในปีต่อไปจะมีการดำเนินโครงการไหน หรือโครงการในแผนพัฒนา ๕ ปี เกี่ยวกับโครงการไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มีการปรับขึ้นมายังไม่ได้ดำเนินการ ก็ขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ดูในส่วนของโครงการที่ตกหล่น และโครงการที่มีความจำเป็นแต่ทางชาวบ้านไม่ได้เรียงเป็นลำดับต้น ๆ ก็เลยไม่ได้ทำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก็ต้องดูในส่วนของตรงนี้ด้วย เพราะจะต้องดำเนินการจัดทำแผนอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของรายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้กับทางนักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้นำเรียนในส่วนของรายละเอียดให้กับในที่ประชุมทราบต่อไป

นักวิเคราะห์ฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวิชาวุช รักพุทธคุณ นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔ ตาม “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ๑๘ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา



ท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับ ความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\*

นักวิเคราะห์ - ต่อไปรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\*

นายก อบต.

- ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ อยากให้เป็นข้อสังเกตให้กับทางสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านคว่าเกี่ยวกับโครงการตามแผนงานต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการจัดทำข้อบัญญัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากเงินเหลือจ่าย หรือว่าเป็นโครงการที่เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนถึงจะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ แต่ด้วยกรอบของงบประมาณ ก็ถือว่าเป็นไปได้ยากกรณีที่จะมีการเพิ่มเติม ตั้งแต่กระผมได้เข้ามาบริหารแค่ ๑ ปี ก่อนที่จะหมดวาระ คือ การก่อสร้างอาคารก่อนที่จะหมดวาระ เพราะมีงบประมาณ เข้ามาเพิ่มเกือบ ๓ ล้านกว่าบาท จึงได้มีการตัดสินใจขอความเห็นชอบจากทาง สภาฯ ก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น อาคารด้านหลัง แต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้รับ งบประมาณที่ตั้งรับไว้เลย ดังนั้นในส่วนของโครงการต่าง ๆ กระผมอยากให้เป็น ข้อสังเกตโดยเฉพาะของหมู่ที่ ๒ แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ โดยงบประมาณหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาท ในส่วนของตงครั้งนี้ด้วย ความเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นไปได้ยากอยู่แล้ว จะมีการดำเนินการโครงการเป็นจำนวน หลักล้าน โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลหรือ อบต. แม้แต่การประเมิน ประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่นด้านงบประมาณในการพัฒนาแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน โดยส่วนใหญ่กรอบงบประมาณจะอยู่ที่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แม้แต่การประเมินโบนัสว่าท้องถิ่นใดที่จะมีการพัฒนาต่ำกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ก็จะไม่ได้รับการประเมิน ก็ถือว่าไม่ได้รับเงินโบนัส แต่ในส่วนของ อบต. ถ้าโดยพื้นฐานถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ถ้างบประมาณ ๓๐ ล้านบาท เงินสำหรับพัฒนา ก็จะมีอยู่ที่ ๓ ล้านกว่าบาท บริหารทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน นำมาเฉลี่ยเป็น ๘ ส่วน ในส่วน ของ อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ - ๙ ส่วน และยึด ๗ หมู่บ้านเป็นหลัก นำมา หารเฉลี่ยจะเหลือในส่วนของพัฒนาหมู่บ้าน ๓ แสนกว่าบาทถึงสี่แสนกว่าบาท และบางโครงการใช้งบประมาณเกือบหนึ่งล้านบาท ซึ่งมีความเป็นไปได้ยากดังนั้น อยากจะฝากเกี่ยวกับกรณีเป็นอาคารที่ได้มีการวางแผนไว้ แต่อาจจะบรรจุไว้ในแผน ส่วนหนึ่ง ยกตัวอย่างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๒ ถ้าจะดำเนินการก่อสร้างเต็ม รูปแบบใช้งบประมาณในการดำเนินการหนึ่งล้านกว่าบาท แต่หากปีงบประมาณใน ๑ ปี ไม่สามารถดำเนินการได้โดยความเป็นจริง แต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ อีก ๕ ปีข้างหน้า เพราะจะต้องทำต่ออาคารหลังเดิม แต่จะ ดำเนินการก่อสร้างเต็มรูปแบบไม่สามารถทำได้ กระผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย เพราะ หมู่บ้านอื่นก็ต้องการพัฒนาก็ฝากเรื่องนี้ด้วย หมู่บ้านอื่นก็ต้องการพัฒนาหมู่บ้าน เหมือนกัน แม้แต่หมู่อื่นที่ใช้งบประมาณในการดำเนินการเกินศักยภาพหรือทาง อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ เหมือนโครงการของหมู่ที่ ๔ การก่อสร้างเมรุเผาศพ แต่ทำไมต้องบรรจุไว้ในแผนด้วยแต่งบประมาณในส่วนนี้สามารถของงบประมาณใน ส่วนอื่นได้อีก เพราะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการเกินศักยภาพ ซึ่งตงนี้สามารถขอ งบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้แต่จะไต่งบประมาณในการสนับสนุนก็ถือว่าเป็นอีก เรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. ปากอตา เกือบจะทั้งหมดทาง อบจ. เชียงราย อ่างในส่วนของทางของงบประมาณจะต้องมีเขตติดต่ออย่างน้อย ๒ ท้องถิ่น กรณีถนนที่เกินศักยภาพต้องเป็นถนนที่ทำการเชื่อมกับตำบลอื่น หรือ

ท้องถิ่นอื่นถึงจะของงบประมาณไปยัง อบจ. เชียงราย ได้ แต่ถ้ามีการของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นไม่ต้องมีเขตติดต่อหรือเชื่อมต่อ อยากจะทำความเข้าใจกับทางสมาชิกสภาฯ กระผมลองคำนวณคร่าว ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณของทาง อบต. ป่าก่อดำ มีเพียง ๓๐ กว่าล้าน แต่ในแผนมีการตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐ กว่าล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากทาง อบต. จะมีการดำเนินการทั้งหมดเกือบ ๑๐ ปี ก็ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านทั้งหมดได้ แต่ตามที่กระผมได้มีการนำเรียนส่วนไหนที่จะสามารถหางบประมาณจากส่วนอื่นได้ก็ควรจะบรรจุไว้ในแผนก่อน ก็ต้องนำเรียนว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ละหมู่บ้านมีไม่น้อยกว่า ๑๘ โครงการ แต่ตอนนี้ก็ใกล้จะต้องจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็อยากจะให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้ทำการศึกษาหรือดูว่าโครงการ ๑๐ กว่าโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะให้ทาง อบต. ป่าก่อดำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก็ต้องดูในส่วนของตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะนำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอฝากตรงนี้ด้วย

ประธานสภาฯ - ก็ดูในส่วนของโครงการเพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผน โครงการบ่อน้ำดิบได้มีการบรรจุไว้ในแผนหรือไม่ ถึงกับน้ำดิบ

นายก อบต. - ตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจกับทางสมาชิกสภาฯ ด้วย ตรงนี้คือแผนเพิ่มเติมแต่แผนหลักก็มีโครงการเดิมอยู่แล้ว ไม่เพียงแต่เฉพาะโครงการของหมู่ที่ ๒ หรือโครงการของหมู่อื่นมีเพียงเท่านี้ ซึ่งมีโครงการอยู่แผนเดิมกว่า ๑๐๐ โครงการ ขนาดเพิ่มเติมในแต่ละหมู่บ้านไม่ต่ำกว่า ๑๐ กว่าล้านบาท ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามา แต่แผนหลักฉบับแก้ไข ๑ - ๖ ที่มีการเพิ่มเติมแก้ไข ๖ ครั้งที่ผ่านมา ก็อยากให้ทางสมาชิกสภาฯ ดูในส่วนของโครงการด้วย เพราะบางครั้งอาจจะมีโครงการที่ตกหล่น เพราะจะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ เพราะตรงนี้จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่านั้น ก็อยากฝากไว้อีกส่วนหนึ่ง

นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้เป็นโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านใช้หรือไม่ครับ โครงการนี้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ครับ

ประธานสภาฯ - ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในวาระนี้ แต่ละหมู่บ้าน เพราะถ้าหากถึงเวลาจริง ๆ ไม่มีบรรจุไว้ในแผนก็จะทำให้เสียโอกาสตรงนี้ ทางสมาชิกสภาฯ สามารถสอบถามได้

นายก อบต. - ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของทาง อบต. ป่าก่อดำ ว่าทำไมไม่มีในแผน เพราะทางนักวิเคราะห์ฯ คนเก่า จะมีข้อหนึ่งว่าในการประเมินองค์การบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาคือนำโครงการในแผนพัฒนาไปแก้ไขปัญหาและดำเนินการจริง โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนามีอยู่ประมาณ ๑๐๐ โครงการ แต่ที่จะสามารถดำเนินการได้จริงปีงบประมาณหมู่บ้านละ ๑ โครงการ หากมีการประเมินในส่วนของการบริหารจัดการจะทำให้ได้คะแนนต่ำ และทางนักวิเคราะห์ฯ คนเก่า

บอกว่าให้มีการดำเนินการหมู่บ้านหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ แต่ในแผนพัฒนาของเราไม่ค่อยมี เลยทำการตัดโครงการออกทั้งหมด เพราะบางที่เราออกเวทีประชาคมหมู่บ้านโดยแต่ละหมู่บ้านได้มีการตั้งโครงการกว่า ๑๐ โครงการ แต่กลับกลายเป็นว่าประเมินในส่วนของตรงนี้จะค่าน้อย ตอนนั้นก็เหมือนกันก็เลยบอกให้นักวิเคราะห์ฯ นำบรรจุไว้เลยในส่วนของคะแนนกับการเสียโอกาสในการพัฒนาของพี่น้องชาวบ้าน เพราะบางครั้งจะมีมาจากหน่วยงานภายนอก แต่กลับมาดูในแผนปรากฏว่าไม่มีโครงการจึงทำให้เสียโอกาส เพราะตอนนี้การปรับปรุงแผนเปลี่ยนแปลงแผน การแก้ไขแผนจะทำได้ยาก กระบวนการไม่เหมือนสมัยก่อนแค่เข้าไปในส่วนของที่ประชุมคณะกรรมการแผนแล้วให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก็จบแล้ว แต่ตอนนี้กระบวนการขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก ในส่วนของปีนี้ที่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในส่วนของแผน ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมแผนครั้งใหญ่ กระทบก็ได้แจ้งให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ลงพื้นที่เพื่อทำประชาคมแต่ส่วนกระทบไม่ได้ลงพื้นที่ด้วย เพราะกระทบอยากให้การแก้ไขปัญหาเกิดจากพี่น้องชาวบ้านจริง ๆ กระทบก็ให้โอกาสพี่น้องชาวบ้านได้นำเสนอความต้องการมาเต็มที่ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องชาวบ้าน นำบรรจุไว้ในแผนเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ เพราะถ้าไม่มีในแผนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ถือว่าที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เพราะเป็นช่วงตอนที่มีการประเมินองค์การมากเกินไป กลัวที่จะได้คะแนนประเมินน้อย ก็ถือว่าคิดใหม่ทำใหม่ตรงนี้ก็ขอนำเรียนในส่วนที่ทางประธานสภาสอบถามด้วย

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับชอย ๙ และ ชอย ๑๐ ก็อยากให้อย่างช่วยประสานงานด้วย เพราะที่ผ่านมาถามทาง อบต. ก็บอกว่าเป็นความรับผิดชอบของทางกรมชลประทาน ถามทางชลประทานก็ตอบมาว่ามอบหมายให้กับทาง อบต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอความร่วมมือในการประสานงานกับทางกรมชลประทานด้วย เป็นถนนลูกรังแต่ก็มีคนใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรเยอะอยู่ ก็ขอฝากทางท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานด้วย

นายก อบต.

- ก็ขอฝากทาง ผอ.กองช่างประสานงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เพราะทาง อบต. มีโครงการที่จะจัดทำถนนคอนกรีตจากชอย ๙ ถนนข้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๖ ไปถึงฌาปนสถานหนองขวาง และได้ประสานงานไปยังกรมชลประทานแล้วแต่ทางกรมชลประทานบอกไม่ให้ดำเนินการ ทุกครั้งที่มีการมอบหมายมีการมอบหมายเพียงดูแลพื้นผิวจราจร จึงไม่สามารถนำงบประมาณของทางท้องถิ่นไปดำเนินการได้ ให้ดูแลแต่ไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้และล่าสุดทาง อบต.จอมหมอกแก้วได้ไปเทถนน คสล. น่าจะเป็นสายคันคลองเพราะเมื่อก่อนไม่ได้กำหนดความกว้างของถนน และการทำให้มีไหล่ทาง แต่ปรากฏว่าของ อบต.จอมหมอกแก้ว นำงบประมาณไปดำเนินการปรากฏว่าถนนกว้างแค่ ๓ เมตร คือแค่ให้ทางชาวบ้านสามารถเดินทางไป - มาได้ เพราะว่ามีบรรจุไว้ในแผนและทางพี่น้องชาวบ้านมีความต้องการ และมีการตราเป็นข้อบัญญัติปรากฏว่าทางกรมชลประทานนำมาตรฐานถนนเกี่ยวกับความกว้างของถนนว่าไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาถ้าเกิดทางกรมชลประทานบอกว่าการดำเนินการผิดรูปแบบจะเป็นอย่างไร

ก็ขอฝากทางกองช่างดูในส่วนของเรื่องนี้ด้วย สำหรับถนนซอย ๙ คือข้างอาคารหมู่ที่ ๖ แต่ซอย ๑๐ จะไปทางหลังวัดโป่งมอญ กระจกก็อยากให้เห็นส่วนของทางกองช่างไปประสานงานกับทางกรมชลประทานดูว่าถ้าทางท้องถิ่น แม้แต่มีการขออนุญาตขุดถนนเฉพาะกิจหรือขุดขุดงบประมาณจากทาง อบจ. เชียงราย ทางกรมชลประทานจะให้ดำเนินการอย่างไร ทางกรมชลประทานมีแผนในการดำเนินการหรือไม่ ถ้าทางท้องถิ่นจะดำเนินการเองจะต้องจัดทำเป็นหนังสือประสานอย่างไร ตรงนี้ต้องประกอบกับต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ เพื่อที่จะขอในส่วนของงบประมาณขุดถนนเฉพาะกิจอยู่แล้ว ในส่วนของขุดงบประมาณจากทาง อบจ. ถนนมาตรฐานต้องมีความกว้าง ๖ เมตร รวมไหล่ทาง แต่ถนนซอย ๙ และซอย ๑๐ ความกว้างของถนนน่าจะไม่เกิน ๔ เมตร ถ้าหากเข้าไปดำเนินการก็จะเกิดปัญหา เพราะความเข้าใจของพี่น้องชาวบ้านไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานตามที่กระจกได้มีการนำเรียนเบื้องต้นแล้ว หากมีการดำเนินการแต่ทางเจ้าของพื้นที่ยังไม่อนุญาต ทาง อบต. ขอสนับสนุนงบประมาณมาได้อย่างไร ก็จะโยนความรับผิดชอบให้กับทางผู้บริหาร เพราะทางผู้บริหารเป็นผู้เซ็นเอกสาร ตรงนี้ก็อยากจะนำเรียนและทำความเข้าใจด้วย แต่ถนนสายนี้หากมีการปรับปรุงได้ก็ถือว่าสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านได้ เพราะซอย ๙ สามารถเชื่อมไปเขตเทศบาลก็สามารถนำงบประมาณมาปรับปรุงได้ แต่แนวทางปฏิบัติของทางกรมชลประทานจะสามารถให้ทาง อบต. ดำเนินการได้ขนาดไหนอย่างไร ถนนก็มีความสูงหากมีการใช้ดินถมก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงตรงนี้ก็ต้องดูในส่วนของความเป็นไปได้ด้วย ก็ขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ด้วย เพราะบางทีทางชาวบ้านไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดในการดำเนินการหากเราได้มีการดำเนินการนำดินลูกรังไปถมความจริงแล้วก็ถือว่ามีความผิด กระจกก็อยากจะดำเนินการด้วยความถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่จะมีการดำเนินการแต่ละโครงการ ก็อยากจะฝากทางสมาชิกสภาฯ ทำความเข้าใจกับทางพี่น้องชาวบ้านด้วย

ประธานสภาฯ

- ตรงนี้ก็ให้ทางข้าราชการได้ทำการประสานงาน ตรงไหนที่มีปัญหา ก็ขอให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับวาระนี้มีท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ

นักวิเคราะห์ฯ

- ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมจะมีบางหมู่บ้านที่เสนอติดตั้งกล้อง CCTV เดิมในแผนของทาง อบต. ของเรามีอยู่แล้วโดยงบประมาณในการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่แล้ว แต่ในส่วนของหมู่บ้านหากมีการดำเนินการก็ได้มีการประชุมกับทางคณะกรรมการเกี่ยวกับปัญหาเพราะกลัวว่าถ้าทางหมู่บ้านจะติดตั้งกล้อง CCTV จะติดตั้ง ณ จุดไหน การที่จะทำการติดตั้ง สถานที่ในการติดตั้งมีความปลอดภัยขนาดไหน มีผู้ที่มีความรู้ที่จะคอยควบคุมระบบหรือดูแลรักษาหรือไม่ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการติดตั้งว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทางคณะกรรมการเลยมีความเห็นว่ารอให้ทาง อบต. มีงบประมาณก่อนแล้วค่อยดำเนินการให้เพราะถ้าทางหมู่บ้านดำเนินการเองก็จะมีผู้มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งจะดูแลและรักษาได้ ตรงนี้ก็ขอนำเรียนต่อที่ประชุม

- นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับกล้อง CCTV โดยทั่วไปถ้าเป็นทางเอกชนติดตั้งและกล้อง CCTV มีราคาถูกแต่ถ้าในส่วนของการราชการหรือทางท้องถิ่นจะดำเนินการจะมีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะดูจากวัสดุอุปกรณ์ซึ่งจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งกระผมได้ทำการของงบประมาณงบบุคลากรตั้งแต่อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ถึงแยกสวนชาสุวิรุฬชาไทยแต่ก็ไม่ได้งบประมาณสนับสนุนทาง อบต.จอมหมอกแก้ว และ อบต.บัวสลี ได้งบประมาณในส่วนนี้ไป กระผมก็ไม่ทราบจริงๆ แล้ว อบต.ปาก่อดำ เป็นหน่วยงานราชการอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพราะได้มีการของงบประมาณไปพร้อมกัน งบประมาณเกือบ ๒ ล้านบาท ที่จะนำมาดำเนินการ แต่ในกรณีของหมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ในแผนเป็นลำดับที่ ๑ ก็ขออนำเรียนในส่วนของตรงนี้ในส่วนของระบบกล้อง CCTV ค่อนข้างมีความจำเป็นแต่ อบต.ปาก่อดำ เป็นองค์กรค่อนข้างเล็กถ้าหากมีการดำเนินการคงใช้งบประมาณสูงพอสมควร แผนในข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จริงของ อบต.ปาก่อดำต้องติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ของทาง อบต.ปาก่อดำ แต่ปรากฏว่าดูจากโครงการอื่นน่าจะมีความจำเป็นมากกว่า เพราะทาง อบต.ปาก่อดำ มีการจัดเวรยามและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว และบริเวณอาคารสถานที่ก็ได้มีการติดเหล็กตัดไวร์ร็อบอยู่แล้ว ก็มีหนังสือส่งการมาค่อนข้างบ่อยว่าในส่วนของท้องถิ่นควรคำนึงถึงความปลอดภัย เพราะในหลาย ๆ สถานที่เกิดอาชญากรรมขึ้น โดยเฉพาะสถานที่ราชการแจ้งมายังในส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ดำเนินการในเรื่องนี้ ในส่วนของหมู่บ้าน กระผมก็มีความคิดว่าถ้ามีโอกาสในช่วงที่ทำการของงบประมาณ เพราะกระผมอยากให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ตามถนนสายหลักก่อน โดยเฉพาะแยกโรงเรียนบ้านโป่งมอญ ทั้งในส่วนของการราชการ ในส่วนของทางตำรวจ ถนนสายนี้ถือเป็นทางเลี้ยวน่าจะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ตรงนี้ แต่ก็ติดในส่วนของการด้านงบประมาณ เฉพาะห้องควบคุมจะต้องมีจุดรองรับและต้องมีผู้ดูแลในส่วนนี้ ในอนาคตหากโครงสร้างพื้นฐานมีการก่อสร้างเต็มพื้นที่แล้ว ก็ต้องมามองในส่วนนี้เพราะก็จะต้องมองถึงความปลอดภัยของเรื่องนี้ด้วย ขอฝากทางข้าราชการถ้าหากกระผมหมดวาระในส่วนนี้ก่อนที่จะมีการจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็ต้องมีการจัดส่งโครงการของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อที่จะสามารถของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ กระผมก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย
- ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าทำการอภิปรายมาพอสมควรแล้ว ขอมติความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (มติเห็นชอบ ๑๐ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ระเบียบวาระที่ ๔ ระเบียบวาระอื่น ๆ
- ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การขยายกำหนดเวลา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. ขยายไปอีก ๒ เดือน คือ ปกติแล้วทาง อบต.ป่าก่อดำ ทำการแจ้งประเมินผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการกำหนดให้เสียภาษีในเดือนเมษายน ซึ่งตอนนี้ได้มีการแจ้งให้ขยายออกไป อบต. จะแจ้งการประเมินภาษีในเดือนเมษายน การเสียภาษีก็จะให้เสียภาษีในเดือน มิถุนายน และการแจ้งการประเมินทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้มีการประกาศติด บอร์ดหน้า อบต. ในส่วนที่จะทำการแจ้งว่าจะต้องมีการเสียภาษีเท่าไรก็จะมี การแจ้ง เพราะตอนนี้กำลังดำเนินการจัดทำเอกสารก็จะแจ้งให้ผู้เสียภาษีอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ท่านนายกได้มีการนำเรียนในปีนี้จะมีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ คือ

๑. ที่ดินที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม
๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
๓. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ นอกจาก (๑) และ (๒)
๔. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควรแต่สภาพ

ในส่วนของเอกสารประชาสัมพันธ์ทางเจ้าหน้าที่ก็จะจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ หมู่บ้านอีกครั้ง

ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทาง ผอ.กองคลัง การประชุมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ ขอขอบคุณทางผู้บริหาร และทางข้าราชการ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอปิด การประชุม



ประธานกล่าวปิดประชุม  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกประชุม  
(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)  
เลขานุการสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือก อบต.ปากอ่ดำ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔  
ได้มีการรับรองในการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

คณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง  
(นายสานิต ศรีจุมปา)  
ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ

(ลงชื่อ) สถิตย์ เสียงแขก ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นายสถิตย์ เสียงแขก)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อรณรงค์ แสนใส ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางอรณรงค์ แสนใส)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เสาวนีย์ คำจ้อย ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางสาวเสาวนีย์ คำจ้อย)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

